

บริษัทจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์เพลงขานรับนโยบายกรมทรัพย์สินทางปัญญา ขยายมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพิ่มอีก ๑ ปี และมาตรการช่วยเหลือพื้นที่ประสบอุทกภัยทางภาคเหนือ

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายณัฏฐ์ ศรีสรรพวงค์) มอบหมายให้กรมทรัพย์สินทางปัญญา หรือบริษัทจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์เพลง เดินหน้าขยายมาตรการงดเว้นการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์เพลงกับผู้ประกอบการ ร้านคาราโอเกะและร้านอาหารในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ และขอความร่วมมือจากบริษัทจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ เพื่อกำหนดมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในพื้นที่ทางภาคเหนือประสบสถานการณ์อุทกภัย หลังให้ความช่วยเหลือมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ และภัยจากธรรมชาติดังกล่าว

กรมทรัพย์สินทางปัญญาและบริษัทจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ร่วมกันให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส) อันเนื่องมาจากปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ ซึ่งส่งผลกระทบต่อ ธุรกิจคาราโอเกะและร้านอาหารที่เปิดเพลงให้บริการลูกค้าเป็นอย่างมาก โดยในครั้งนี้นี้บริษัทจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์เพลง ยังคงขานรับมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ ด้วยการผ่อนผันการจัดเก็บค่าตอบแทนจากการใช้งาน ลิขสิทธิ์เพลง และงดเว้นการจับกุมดำเนินคดีกับผู้ประกอบการในพื้นที่ดังกล่าวต่อไปอีก ๑ ปี เริ่มตั้งแต่ ๑ มกราคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๘ และเมื่อครบระยะเวลาดังกล่าว หากสถานการณ์ความเดือดร้อนของผู้ประกอบการยังคงมีอยู่ ทุกบริษัทยินดีจะพิจารณาให้ความช่วยเหลือต่อไป และพื้นที่ประสบอุทกภัยทาง ภาคเหนือ (เชียงใหม่ และเชียงราย) ผู้ประกอบการได้รับผลกระทบสามารถติดต่อบริษัทได้โดยตรง

จากการหารือเบื้องต้น มีบริษัทจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์เพลง ๑๐ แห่ง ที่ตอบรับดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวแล้ว ได้แก่ ๑. หจก. พริยะ มิวสิคซาวด์ สตูดิโอ ๒. บริษัท เอ็มพีซี มิวสิค ๓. โฟโนไรท์ส (ไทยแลนด์) ๔. โรส มีเดีย แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ ๕. อาร์เอ็มเอส พับลิชซิ่ง ๖. สไมล์ มิวสิค ไทเซนซิ่ง ๗. จีเอ็มเอ็ม มิวสิค พับลิชซิ่ง อินเตอร์ เนชั่นแนล ๘. คนเมืองเร็คคอร์ด 1999 ๙. ยูไอเค อินเตอร์ และ ๑๐. ลิขสิทธิ์เพลงไทย นอกจากนี้ ยังมีอีกหลาย บริษัทที่กรมฯ อยู่ระหว่างประสานงานเพื่อยืนยันการให้ความช่วยเหลือ ซึ่งหากผู้ประกอบการประสงค์จะใช้งานเพลง ที่อยู่ในความดูแลของบริษัทจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์นอกเหนือจากรายชื่อบริษัทข้างต้น จะต้องขออนุญาตจากเจ้าของ ลิขสิทธิ์ก่อน” ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบรายชื่อเพลงและบริษัทจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์เพลงได้ที่เว็บไซต์กรมทรัพย์สิน ทางปัญญา <https://www.ipthailand.go.th>

สำหรับผู้ประกอบการที่จะได้รับความช่วยเหลือจากมาตรการดังกล่าวจะต้องมีสถานประกอบการตั้งอยู่ในเขต ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส) และพื้นที่ประสบสถานการณ์อุทกภัยทางเหนือ (เชียงใหม่ และเชียงราย) โดยจะต้องลงทะเบียนเป็นสมาชิกของบริษัทจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์แล้วเท่านั้น หากเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ที่ยังไม่เคยเป็นสมาชิก กรมฯ ขอความร่วมมือให้แจ้งบริษัทจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ที่เป็น เจ้าของลิขสิทธิ์เพลงนั้นๆ เพื่อดำเนินการขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกก่อน ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองลิขสิทธิ์กรมทรัพย์สินทางปัญญา โทร. ๐๒ - ๕๔๗ - ๔๖๓๓ ในวันและเวลาราชการ

.....